

ความรู้สึกลดตลอดโครงการระยะสั้นABK

ฉันเป็นคนหนึ่งที่อยากจะไปเรียนญี่ปุ่นมาตลอด จนได้มีโอกาสไปของโครงการABK โครงการนี้มีทั้งระยะสั้นและระยะยาวแต่อยากเรียนให้จบก่อนจึงเลือกไปแบบระยะสั้นสองเดือน มันเป็นสองเดือนที่คุ้มมากแล้วที่สนุกมากๆ

เริ่มจากการแพ้กระเป๋าแล้วก็แล้วกัน ฉันเอากระเป๋าเดินทางใบใหญ่ไปแค่ใบเดียวและกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบินอีกหนึ่งใบ คืบก่อนวันเดินทางฉันนอนไม่ค่อยหลับเพราะตื่นเต้นมากๆแล้วก็กังวลว่าไปอยู่ที่โน่นมันจะยากกริปเล่าฉันจะหลงทางม๊ยะแต่คิดไปก็เท่านั้น เอาละมาเริ่มกันเถอะ วันแรกที่ไปถึงอากาศหนาวมากเดินออกจากสนามบินไปขึ้นรถบัสฉันและเพื่อนๆปากสั่นตัวสั่นกันไปหมด ระหว่างทางไปหอพักข้างทางก็มีดอกซากุระที่กำลังบานอยู่เต็มไปหมด หอที่ฉันอยู่ชื่อฟูจิมาเอะเป็นหอหญิงล้วนสภาพค่อนข้างเก่าแล้วก็แคบมากๆถึงมันจะเป็นแบบนี้ก็เถอะแต่ตอนนี้กลับรู้สึกคิดถึงและผูกพันซะมัดเลย รมเมทที่ฉันอยู่ด้วยชื่อหิวเรียนอยู่สาขาเดียวกัน หลังจากที่พวกเราเก็บของเสร็จ พวกเราก็เดินทางไปABKใช้เวลาเดินทางไปเรียนประมาณสิบนาที่ระหว่างทางมีศาลเจ้าด้วย ช่วงบ่ายมีสอบวัดระดับว่าจะได้อยู่ห้องไหน คำก็จะมาให้สอบเขียนคันจิ,สอบแกรมม่าและสอบฟังก็คือเราได้อยู่ห้อง B3 ทางโรงเรียนให้หยุดพักก่อน 3 วัน ในช่วงวันหยุดนั้นเพื่อนๆและฉันก็เดินดูร้านอาหารแล้วก็ไปซื้อของที่ร้านร้อยเยนตรงสูกะโมะแล้วเดินไปทำบัตรชุกะที่เจอาร์ บัตรชุกะเป็นบัตรรถไฟไฟฟ้าที่สามารถซื้อข้าวกินหรือซื้อของในร้านสะดวกซื้อและในห้างได้ แล้วก็ถึงวันจันทร์ วันเปิดเรียนวันแรก คลาสปีสามมีทั้งหมด มีคนได้หัวนีสึคน เวียดนามหนึ่งคน มองโกเลียสองคน นอกนั้นเป็นคนไทย ในคลาสสามวันแรกค่อนข้างน่าเบื่อเพราะมันง่ายเกินไปแต่พอหลังๆการบ้านก็เยอะขึ้นเรื่อยๆ ช่วงแรกๆในคลาสเจิบมาก เพื่อนๆไม่ค่อยคุยกันเลย แต่ว่าทุกอาทิตย์เช่นเซย์จะให้สลับที่นั่งไปเรื่อยๆ ทุกคนเลยสนิทกันมากขึ้น จนเหลือเวลาอีกแค่เดือนเดียว ตารางก็จะค่อนข้างแน่น เพราะต้องไปอยู่กับโฮสสองวันหนึ่งคืนแล้วก็มีโปรเจกต์เด็ก TNI ต้องทำคือฟรีเซ็นเกี่ยวกับสถาบันตัวเอง แล้วแต่ว่ากรู๊ปไหนจะได้เรื่องอะไร ช่วงนั้นก็แอบเครียด แต่ว่ามีเพื่อนๆในกรู๊ปคอยซัพพอร์ตและช่วยเหลือเลยหายเครียดแล้วเพื่อนๆในกรู๊ปก็เก่งด้วย งานเลขออกมามีส่วนเรื่องโฮส โฮสบ้านฉันค่อนข้างเฟรนด์ระหว่างอาหารมือเย็นเค้ารู้ว่าพวกฉันพูดญี่ปุ่นไม่ค่อยได้แต่ก็พยายามชวนคุยตลอด

อาหารเย็นที่พวกเขาทำก็อร่อยมากๆ แถมยังใจดีพาไปเที่ยว Tokyo sky tree อีก ประทับใจสุดๆ วันสุดท้ายที่ไปเรียนเพื่อนๆ และเซ็นเซย์ก็จัดปาร์ตี้ให้หลังจากนั้นพวกเราทานข้าวเย็นที่ร้านอาหารไทยกัน มันเป็นปาร์ตี้ที่สนุกมาก

หลังจากเรียนจบทางโครงการก็มีเวลาให้เราเที่ยวหนึ่งอาทิตย์เต็มๆ ฉันไป Tokyo Disneyland กับ Fuji mount โชคดีที่วันไปภูเขาฟูจิท้องฟ้าแจ่มใสเลยทำให้ภาพออกมาสวยมาก เหลือเวลาอีกแค่สามวันเท่านั้นก็จะได้กลับประเทศ เป็นสามวันที่ซื้อของฝากเยอะมากเพราะว่าของในดองก็มันถูกสุดๆ เลยซื้อเพลินไปหน่อยเลยทำให้ต้องซื้อกระเป๋าเดินทางเพิ่มอีกใบ ถ้ามาญี่ปุ่นรอบหน้าก็คงเอกระเป๋าเดินทางมาสองใบใหญ่ๆ วันสุดท้ายก่อนถึงเวลากลับเราก็แวะไปหาเพื่อนๆ ในคลาสกัน ไปบอกลา ทั้งๆ ที่อยากจะอยู่ต่อมากๆ หลังจากนั้นฉันกับรุมเมทก็กลับไปเที่ยวที่หอเก็บของทำความสะอาดห้องแล้วรอรถบัสมารับไปส่งที่สนามบิน

เป็นสองเดือนที่ดีมากจริงๆ ความจริงแล้วอยากอยู่ต่อยาวๆ เพราะรู้สึกกำลังติดลมแบบสุดๆ เพื่อนๆ ในคลาสนิสัยดีมากๆ เซ็นเซย์ก็สอนดีทุกคน ส่วนเรื่องไปเที่ยวเวลาจะไปไหนก็สะดวกสุดๆ เพราะรถไฟไปถึงทุกที่ เวลาเดินไปไหน ไกลๆ ก็ไม่ค่อยเหนื่อยเพราะอากาศดี คิดถึงญี่ปุ่นมากๆ ละ ถ้ามีโอกาสก็จะไปอีกแน่ๆ

นางสาวรัฐสิริ ชาญจิงถาวร 60132014-6